

การเขียนรายงานการตรวจราชการ

รายงานการตรวจราชการ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปในทิศทางแนวทางเดียวกัน ทั้งแผนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อที่จะสามารถนำผลการตรวจราชการ ไปสรุปนำลงเป็นรายงานผลการตรวจราชการ หรือ Annual Report ประจำปีงบประมาณได้ จึงได้มีการจัดทำแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ ออกเป็น ๖ แบบ ด้วยกัน เพื่อให้มีความสะดวกในการจัดทำงานรายการ ได้แก่

รูปแบบรายงานบูรณาการ รอบที่ ๒

สำหรับ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ **รายภาคของผู้ตรวจราชการ** ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รอบที่ ๒ : Monitoring/Evaluation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รูปแบบรายงาน ๑๕ โครงการ รอบที่ ๒

สำหรับ รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ แบ่งเป็น **รายเขต** เพื่อสรุปในประเด็นปัญหาแต่ละโครงการ รวมไปถึงการดำเนินการแก้ไข และการติดตามการดำเนินงานจากการให้ข้อเสนอแนะในรอบที่ ๑ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการตามแผนการตรวจราชการ ๑๕ โครงการด้วยกัน

รูปแบบรายงานภาพรวมบูรณาการ รอบที่ ๒

สำหรับ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ **รายโครงการ** ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของผู้ตรวจราชการกระทรวงรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รูปแบบรายงานภาพรวมโครงการ รอบที่ ๒

สำหรับ รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ **ในระดับภาพรวมโครงการ (ระดับประเทศ)** โดยมีรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ การนำเสนอปัญหา/อุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้โครงการมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีงบประมาณต่อไป ทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับนโยบาย รวมไปถึง ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี)

รูปแบบรายงานผลการตรวจติดตามพืชสุนัขบ้า รายเขต

สำหรับ รายงานผลการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ในระดับ **รายเขต**

รูปแบบรายงานภาพรวมผลการตรวจติดตามพืชสุนัขบ้า

สำหรับ รายงานผลการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ในระดับ **ภาพรวมโครงการ**

